



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 11 มีนาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14974

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8

Col.Inch: 45.09 Ad Value: 49,599

PRValue (x3): 148,797

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บิกจิน' ถกนัดแรกบอร์ดกัญชาปส. ลั่นเพจดังจัดปาร์ตี้ผิตซ์ัวร์

'บิกจิน' ถกนัดแรกบอร์ดกัญชา ปส. ลั่นเพจดังจัดปาร์ตี้ผิตซ์ัวร์

'บิกจิน' ถกนัดแรกบอร์ดขับเคลื่อนใช้ประโยชน์กัญชา เช็กความคืบหน้าหลักเกณฑ์
ทดลอง-วิจัยทางการแพทย์ ป.ป.ส. ชี้เพจดังจัดงานปาร์ตี้ชาย-ทดลองปลูกกัญชาผิด
กฎหมายซ้ำ (อ่านต่อหน้า 8)

กัญชา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 11 มีนาคม ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยองค์การเภสัชกรรม (อก.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย รวมถึงแผนและมาตรการควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้กัญชาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า ในการประชุม

ดังกล่าวจะมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาโรคมะเร็งที่มีปริมาณที่ร้าย ประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ที่จะรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา การทดลองเพื่อการวิจัยกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากการวิจัยทางการแพทย์เรื่องกัญชากับการรักษามะเร็งในประเทศไทยยังไม่มีรายละเอียด นอกจากนี้ จะมีการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายรองรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการออกกฎหมายลูกไปบ้างแล้ว นอกจากนี้ คงต้องสอบถามเรื่องแผนการผลิต ว่าเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

ส่วนกรณีเพจดังในโลกออนไลน์จะจัดงานกัญชา โดยมีกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตจากกัญชา รวมทั้งการสาธิตการปลูก นายมานะกล่าวว่า หากมีการนำผลผลิตกัญชาของจริงมาจำหน่าย

ถือว่ามีความผิด เพราะกัญชายังถูกกำหนดเป็นยาเสพติดประเภท 5 มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ครอบครองต้องได้รับการอนุญาตจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ประกาศไว้ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกได้ มีหน่วยงานที่ยื่นขออนุญาตปลูกขณะที่มีองค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยส่วนผู้ครอบครองเพื่อการรักษาหรือผู้ป่วยก็ต้องไปแจ้งครอบครองเพื่อการนิรโทษตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกัญชาและกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชาสำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วย 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว 3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 22 พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

4.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา 5.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ และ 6.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคได้

ทั้งนี้ ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

16 ตำรับ ประกอบด้วย 1.ยาคุชไสยาสน์ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟืนฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2.ยาน้ำมันสนันไตรภพ ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น 3.ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 4.ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และใช้รักษาอาการมือเท้าชาในผู้ป่วยมะเร็งตับ 5.ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แก้ลม 6.ยาแก่นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้พอมเหลือง 7.ยาโพสาลี บำบัดโรคลม นอนไม่หลับ 8.ยาทาดิสตวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 9.ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกาย 10.ยาอโกลยาสาลี บำบัดโรคทางลม 11.ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรัดรั้ง มือเท้าชา 12.ยาแก้โรคจิต 13.ยาแก้สันทามาต กร่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูก ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย 14.ยาอัคคินิวคณะ แก้คลื่นเหียน อาเจียน 15.ยาแก้ลมเนาวนารีวิโย แก้อาการทางลม คลายอาการเจ็บปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเท้า และ 16.ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นต้น